

Quý Vị Không Đơn Độc!

Nhiều người gặp phải vấn đề lạm dụng chất gây nghiện khi mang thai. Tìm kiếm sự giúp đỡ có thể khó khăn đối với họ

Rối loạn sử dụng chất gây nghiện là tình trạng sức khỏe mãn tính có thể điều trị được. Người mang thai đều mong muốn một đứa con khỏe mạnh nhưng có thể không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu.

Kế Hoạch Sức Khỏe Gia Đình (FWP) có thể giúp quý vị bắt đầu hoặc duy trì quá trình phục hồi khi quý vị chuẩn bị chào đón đứa con mới sinh.



NHU CẦU HỖ TRỢ?

Dịch Vụ Chăm Sóc Trước Khi Sinh:

Gọi cho Coalition các Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng OC để tìm nhà cung cấp: 714-352-5990

Các Dịch Vụ Cai Nghiện Hoặc Điều Trị:

Gọi OC Links để tìm nhà cung cấp: 855-625-4657

Hỗ Trợ Trực Tiếp (y tá/nhân viên xã hội):

Gọi để tìm nhà cung cấp: 714-834-7747

Hỗ Trợ Đồng Đẳng Của Người Đang Hồi Phục:

Hãy Gọi 877-910-WARM

Nhu Cầu Cơ Bản:

Truy cập OC Navigator trực tuyến: OCNavigator.org



LỰC LƯỢNG HỖ TRỢ GIA ĐÌNH
QUẬN CẨM

Sử Dụng Chất Gây Nghiện Và Mang Thai



Điều Trị Có Hiệu Quả

Các nhà cung cấp dịch vụ điều trị là người ủng hộ cho quý vị.

Họ lên tiếng thay cho quý vị và giúp quý vị chuẩn bị cho đứa con mới chào đời. Họ không phải là một phần của hệ thống phúc lợi trẻ em.

Nhà cung cấp dịch vụ điều trị sẽ làm việc với quý vị để lập kế hoạch tốt nhất để chuẩn bị cho việc mang thai của quý vị.

Tìm kiếm sự hỗ trợ và điều trị việc sử dụng chất gây nghiện là một **dấu hiệu của sức mạnh**. Có nhiều chương trình cho phép quý vị mang theo con mình!

Y Tá Y Tế Công Cộng (PHNS), Nhân Viên Xã Hội (SWS) và Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng (CHWS) luôn sẵn sàng trợ giúp!

Các y tá y tế công cộng, nhân viên xã hội và nhân viên y tế cộng đồng cộng tác để cung cấp cho quý vị chương trình đào tạo, công cụ và sự tự tin cần thiết để thành công!

Các chuyến thăm trực tiếp có thể diễn tại nhà của quý vị hoặc ở nơi khác.!

PHN, SW và CHW:

- Cung cấp hỗ trợ nuôi dạy con trước khi sinh và sau sinh
- Giúp giảm bớt căng thẳng khi mang thai và nuôi dạy con cái
- Giúp tăng cường sức khỏe cho quý vị, hạnh phúc và khả năng phục hồi của gia đình



Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình Có Thể Giúp Quý Vị Định Hướng Hành Trình

Kế Hoạch Sức Khỏe Gia Đình (còn được gọi là Kế Hoạch Chăm Sóc An Toàn) hỗ trợ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh có lối sống lành mạnh đồng thời củng cố mối quan hệ gia đình.

Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe Gia Đình:

- Phục vụ hướng dẫn tài nguyên được cá nhân hóa cho quý vị và gia đình quý vị.
- Ghi nhận những thành tựu và điểm mạnh cá nhân của quý vị đồng thời xác định các lĩnh vực cần quan tâm.
- Cung cấp công cụ lập kế hoạch để giúp quý vị tổ chức các nguồn lực và hệ thống hỗ trợ.

Quý vị muốn điều tốt cho con quý vị.
Chúng tôi có thể giúp.